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หลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติ มศว ยังไมผานสภามหา’ลัย 
 

หลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติ มศว ยังไมผานสภามหา’ลัย วอนอยา
ใชกลุมจัดต้ังมา “ตอรอง” ย้ําชัดเจนจุดยืนเปนมหา’ลัยติดดิน  

ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาวถึงกรณีหลักสูตร
แพทยศาสตรนานาชาติ ซ่ึงเปนหลักสูตรที่นายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร 
มศว ไดนําเสนอขาววามศวจะเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติน้ันเปนเร่ืองที่ทางคณบดีคณะแพทยฯมี
แนวคิดและไดนําเสนอขาวไปทางสื่อมวลชนตางๆ หากแตในความเปนจริงน้ันหลักสูตรน้ียังไมไดเขา
สูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเลย แถมยังมีเสียงคัดคานทั้งจากคณาจารยและองคกรแพทยมา
โดยตลอด ตนในฐานะอธิการบดีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยใหหารือในเร่ืองนี้กับทุกฝาย 
ไดเรียกฝายคณบดีคณะแพทยศาสตรและฝายที่ไมเห็นดวยมาพูดคุย และไดขอรองทั้ง 2 ฝายนั้นวา
ขอใหส่ิงที่คิดและเกิดกรณีข้ึนน้ีเปนเร่ืองทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือหาทางออกและขอยุติ
โดยมองภาพสวนรวมเปนที่ต้ัง โดยมศว ยังขอยืนยันวาเราเปนมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนวาเราเปน
มหาวิทยาลัยที่ติดดิน เช่ือมม่ันในชุมชน วิชาการ บัณฑิตของมศว ไมวาจะเปนครู หมอ นัก
มนุษยศาสตร นักสังคมศาสตร นักพลศึกษา ติดดินและกระจายตัวอยูทั่วประเทศและในถิ่นทุรกันดาร
เปนจํานวนมาก เรามีปรัชญาท่ีชัดเจนวาการชวยคนตองชวยคนในถิ่นฐานเรากอน โดยฉพาะใน
ประเทศไทยมีคนที่มีชีวิตขัดสนอยางมากในถิ่นทุรกัน ยังตองการความชวยเหลือจากองคกร สังคมอีก
มากมาย  

“แนวคิดการจัดต้ังหลักสูตรแพทยนานาชาติ ทางคณบดีคณะแพทยศาสตร ประสงค
อยากใหเปนองคกรอิสระ มีการบริหารจัดอิสระมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการโดยมี
ผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเปนประธาน แตเรื่องน้ีก็ยังไมมีความคืบหนาและยังหา
ขอสรุปไมได ถึงตอนนี้มีผูที่ออกมาคัดคานการเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติ ซ่ึงเปนเรื่องที่
คณบดีคณแพทยศาสตรตองรับฟง โดยเฉพาะผมมีประเด็นที่อยากจะทวงถามวา หากจะเปด
หลักสูตรแพทยนานาชาติแลวแผนการผลิต แผนการวิจัย แผนงบประมาณ แผนพัฒนา
บุคลากรผูสอน การใชทุนเปนเชนไร ทางสภามหาวิทยาลัยรับรองขอเสนอและประเด็น

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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คําถามของผม ทั้งน้ีผมไดยืนยันวาถาทางคณะแพทยศาสตมีเอกสารยืนยันการดําเนินการ
และสามารถอธิบายในประเด็นคําถามตางๆเหลาน้ันได จะทําใหหลักสูตรเขาพิจารณาในสภา
มหาวิทยาลัยทันในวันที่ 5 ก.พ.2553 แตคณะแพทยศาสตรมศวยังไมไดสงเอกสารดังกลาว
เลย จนถึงวันน้ีขอยืนยันวาสภามหาวิทยาลัย มศว ยังไมไดพิจารณาเรื่องน้ีเลย”  

ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญกลาวอีกวาหากดูในภาพรวมของสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมในชนบท ถิ่น
ทุรกันดาร เรายังขาดแคลนแพทยเปนจํานวนมาก การที่คณบดีคณะแพทยศาสตรคิดและเปนตัวต้ัง
ตัวตีในการจะเปดหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติ จึงถูกคัดคาน เราควรจะผลิตแพทยไทยที่มี
คุณภาพออกสูสังคมไทยใหพอเพียงกอนแลวถึงจะคิดหลักสูตรน้ีข้ึนมาก็ไมสาย แตที่นาแปลกใจอยาง
มากก็คือในชวงแรกแพทยสภาไมเห็นดวยกับหลักสูตรแพทยนานาชาติ มีคําถามและขอสงสัยเกิดขึ้น
มากมาย แตไมนานมานี้กลับผานในหลักการและกําลังจะสรุปผลการพิจารณา ในฐานะที่เปน
อธิการบดีมศว ผมมีขอสงสัยในกระบวนการทํางานของแพทยสภาวามีสิทธิ์พิจารณาและมีมติในเรื่อง
หลักสูตรหรือไมอยางไร ควรพิจารณากอนสภามหาวิทยาลัยแตละแหงโดยไมใหเกียรติทางสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนนิติบุคคลมีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด ขอถามวาถึงตอนนี้
ถาแพทยสภามีมติเห็นชอบแลวสภามหาวิทยาลัย มศวมีมติไมเห็นชอบมันจะแปลวาอยางไร  

ทราบมาวามีการจัดต้ังกลุมที่สนับสนุนใหมีหลักสูตรแพทยนานาชาติข้ึนมาโดยอางวาเปน
ผูปกครองนิสิต แตเม่ือซักถามปรากฏวาไมใชผูปกครอง เปนเพียงคนที่อยากใหลูกไดเขาเรียนใน
หลักสูตรแพทยนานาชาติ จนถึงเวลานี้มีกระบวนการที่พยายามใหหลักสูตรน้ีไดเปดสอนโดยกระทํา
ผานทางผูปกครองและเยาวชน ซ่ึงอยากบอกวาอยาไดทําวิธีการนั้นเลย ขอใหลดตัวตนและลดการ
เอาชนะคัดคานกัน แตขอใหแกปญหาดวยหลักการและเหตุผลบนฐานคิดของสังคมไทย ที่ยังตองการ
ความชวยเหลือจากศาสตรตางๆ ภายในหาวิทยาลัยอีกมาก 
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